



TÒA GIÁM MỤC KONTUM

146 Trần Hưng Đạo – Kontum

Tel: (060) 3862372 - Email: tgmktum@gmail.com

Số 115/VT/'13/tgmkt

Kontum ngày 22.09.2013

Kính gửi

Ông THÁI VĂN HÀNG

Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Nghệ An.

Kính thưa Ông Phó Chủ Tịch Tỉnh Nghệ An.

Xin cảm ơn Ông đã gửi cho Công Văn số 139/UBND-NC ký ngày 08.09.2013. Thật bất ngờ! Chúng tôi xin phúc đáp trong tình hiệp thông với mọi phía liên hệ ở Mỹ Yên, vì tất cả đều là đồng bào ruột thịt.

1- Chút tâm tình!

Kính thưa Ông Phó Chủ Tịch Tỉnh Nghệ An.

Xin được phép tỏ bày vài cảm nghiệm khi đọc Công Văn số 139/UBND-NC của Ông Phó Chủ Tịch.

- * Không ngỡ ngàng. Vì chúng tôi đã theo dõi biến cố Mỹ Yên và gặp nhiều nhân chứng trong cuộc nhân dịp ra dự lễ tấn phong Giám mục phụ tá hôm 04.09.2013, đúng ngày nổ ra vụ xô sát nặng nhất!
- * Không ngỡ ngàng, vì chúng tôi cũng đã từng là nạn nhân của những vụ việc như Mỹ Yên. Ông Phó Chủ Tịch có thể tìm hiểu các vụ Nhà thờ Hiếu Đạo (Giáng Sinh 1975), vụ Nhà thờ Ninh Đức (1982), vụ đất nhà thờ Lê Chí (1996), vụ K'bang hay Kon Chro (2010), Vụ Turia Yôp (2012), hay vụ Đắc Pnan mãi tới nay vẫn chưa ổn! “Các vết thương” vẫn còn rỉ máu tới nay nơi người dân Miền Cao! Chỗ nào, lúc nào cũng giống nhau : Phía chính quyền luôn tốt, luôn đúng; còn dân thì “phạm đủ thứ tội” như quấy rối, chống người thi hành công vụ, âm mưu lật đổ chính quyền.v.v...!
- * Không ngỡ ngàng, nhưng rất cảm thông, vì ở vào cương vị của một phó chủ tịch tỉnh cũng như các cộng sự viên trong chế độ hôm nay, quý vị không thể nói khác, viết khác và làm khác! Bao lâu vẫn còn chủ trương các quyền của con người là ân huệ ban cho, bấy lâu vẫn còn những vụ như Mỹ Yên!

Chúng tôi còn nhớ khi các vụ việc xảy ra tại Huyện Đắc Hà, Huyện K'bang hay Huyện Kon Chro... có một vị tự giới thiệu là đặc phái viên của Thủ Tướng vào tìm hiểu tình hình tôn giáo – tiếc là chúng tôi không hỏi tên và cũng không được gặp mặt. Chúng tôi đã mạn phép thưa qua điện thoại thế này : *“Rất tiếc chúng tôi đang chờ lên máy bay đi Saigon. Ông khỏi cần phải mất giờ đi tìm hiểu, xin về thưa với Ngài Thủ Tướng 2 điều : Một là Giám Mục Kontum xin gửi lời kính thăm và cảm ơn Thủ Tướng đã có nhã ý gửi vị đặc phái viên vào tìm hiểu tình hình tôn giáo tại Giáo phận Kontum. Hai là tình hình tôn giáo tại địa phương được giải quyết trong tình huống thế này : Nhìn lên : Quan huyện to hơn quan tỉnh, quan tỉnh to hơn quan trung ương, quan trung ương khó giúp gì được cho chúng tôi. Nhìn xuống : Quan huyện coi người dân như cỏ rác. Cỡ giám mục, linh mục chúng tôi đây mà các vị vẫn cứ tưởng chúng tôi mới học hết lớp 3 tiểu học!”*

Đọc Công Văn số 139/UBND-NC, chúng tôi có cùng cảm thức như thế! Hệ thống truyền thông hiện đại cho chúng tôi hiểu thêm Lời Chúa Giêsu đã dạy : *“Chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng”* (Lc 8,17).

2- Lắng nghe ý kiến của các nhà cách mạng!

Kính thưa Ông Phó Chủ Tịch Tỉnh Nghệ An.

Mỗi khi xảy ra những vụ việc như Mỹ Yên, chúng tôi tự hỏi không biết các nhà lãnh đạo cao cấp nghĩ sao? Không biết các vị có suy nghĩ như chúng tôi không? Các vị có đau lòng khi nghe và thấy đồng bào ruột thịt của mình bị đánh đập và “được chụp đủ thứ mũ” không? Những phát biểu của một số lãnh tụ quốc tế cũng như các vị cách mạng lão thành trong nước - được phân tán trên các trang mạng mà không thấy có lời cải chính – soi sáng cho chúng tôi một phần nào! Xin phép được trích dẫn! Đúng hay sai, xin dành để Ông Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Nghệ An - là “người trong cuộc” - thẩm định!

- 1* Ông **Milovan Djilas**, lãnh tụ Đảng Cộng Sản Nam Tư tuyên bố : “20 tuổi mà không theo Cộng Sản, là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng Sản, là không có cái đầu”. (Nguồn Wikipedia)
- 2* Cựu Tổng Bí Thư Liên Bang Xô Viết **Mikhail Gorbachev** tỏ ra hối tiếc về tuổi thanh xuân đã nói : “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Hôm nay tôi đau buồn mà nói rằng Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”. (Nguồn Wikipedia) (*)
- 3* Còn Vị Tổng Thống đương nhiệm của Liên Bang Nga, Ông **Vladimir Putin** không ngần ngại phán : “Ai tin Cộng Sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của Cộng Sản, là không có trái tim”.

Còn các người cộng sản Việt Nam nghĩ sao? Xin phép trích dẫn lời các vị sau đây.

- 1* Đại tá nhà văn **Nguyễn Khải**, đã từng là Đại Biểu Quốc Hội, Phó Tổng Thư Ký Hội Nhà Văn Cộng Sản trong Tù Bút “Đi tìm cái tôi đã mất”(2006), có viết : “Người cộng sản nói dối lem lem, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo”.(*)
- 2* Trung tướng **Trần Độ**, Cựu PCT Quốc Hội, viết: “Cuộc cách mạng ở Việt Nam đã đập tan và xoá bỏ được một chính quyền thực dân phong kiến, một xã hội nô lệ, mất nước, đói nghèo, nhục nhã. Nhưng lại xây dựng nên một xã hội nhiều bất công, nhiều tệ nạn, một chính quyền phản dân chủ, chuyên chế, một chế độ độc đảng và toàn trị, nhiều thói xấu giống như và tệ hơn là trong chế độ cũ...” (x. Nhật Ký Rừng Rắn)
- 3* Còn Ông **Nguyễn Hộ**, Chủ Tịch Đoàn Chủ Tịch UBMTTQVN, viết : “Ngày 21/3/1990 tôi rời khỏi Saigon cũng là ngày tôi rời khỏi Đảng CSVN. Tôi làm cách mạng đã 56 năm, gia đình tôi có 2 liệt sĩ..., nhưng phải thú nhận rằng tôi đã chọn sai lý tưởng : Cộng Sản Chủ Nghĩa”. Bởi vì suốt hơn 60 năm trên con đường cách mạng ấy nhân dân Việt Nam đã chịu hy sinh quá lớn lao nhưng cuối cùng chẳng được gì..... Đó là điều sỉ nhục”(x. Hồi ký “Quan Điểm Và Cuộc Sống”).

Cụ thể : Những khẩu hiệu như “Chủ nghĩa Marx Lenin bách chiến bách thắng”; “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” hoặc “Ông trời đứng qua một bên, để ông nông hội đứng lên làm trời” hiện nay có còn được trọng dụng không? Hay đã có “thay đổi” nhưng chưa tiện nói ra? Có khi nào Ông Phó Chủ Tịch tự hỏi : ai mới thực sự là người đang phá chế độ, những người cán bộ hà hiếp dân, vor vét tí tí công quỹ hay là những dân lành? Ông Phó Chủ Tịch có thấy người có đạo họ khát khao được tự do sống đạo và hằng cầu mong cho mọi người – trong đó có Ông Phó Chủ Tịch – cũng được điểm phúc tin theo Đức Kitô “Là Đường, là Sự thật và là Sự sống” (Ga 14,6) như họ không? Sống đạo và truyền đạo là quyền chứ không phải ân huệ xin-cho. Vì thế người có đạo chấp nhận mất hết, mất cả mạng sống, để được hưởng cái quyền cao quý này!

Kính thưa Ông Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Nghệ An.

Chút tâm tình trên có thể làm Ông Phó Chủ Tịch không vui, nhưng rất chân thành! Sự thật cho chúng ta được thanh thản, gần nhau và hiểu nhau! (x. Ga 8,32). Gặp nhau và đối thoại bình đẳng có thể giải quyết mọi khó khăn! Rất biết ơn Ông Phó Chủ Tịch đã cho chúng tôi cơ hội chia sẻ. Nguyên xin Ôn Trên phù hộ cho Ông cùng quý quyền. Tất cả vì hạnh phúc của người dân, vì tương lai Đất Nước!

Trân trọng,

f

+ HOÀNG ĐỨC OANH
Giám Mục Giáo Phận Kontum.

Đồng kính gửi : - ĐGM P. Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Gp Vinh.
- Linh mục chánh xứ & Giáo dân Gx Mỹ Yên, Gp Vinh..
- Luru VP/TGM Kontum.

(*) **GS.TSKH Trần Ngọc Thêm**, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng - ĐHQG TP.HCM - sáng 24-9-2013, tại Hội thảo “Thực trạng văn hóa học đường và nhu cầu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học” do Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng tổ chức ở Tp Đà Lạt, đã cho biết : Theo khảo sát xã hội học mới đây, thì **tỉ lệ nổi dối cha mẹ ở học sinh cấp 1 là 22%, cấp 2 là 50%, cấp 3 là 64% và sinh viên là 80%**. Còn trong hàng ngũ cán bộ hôm nay, bao nhiêu phần trăm?